

ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด
ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น ขำรุคเสื่อมสภาพ จากการใช้งาน
รวมจำนวน ๘ รายการ (ถังแก๊ส NGV ฯลฯ)

.....
ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็น ขำรุคเสื่อมสภาพ จากการใช้งาน รวมจำนวน ๘ รายการ (ถังแก๊ส NGV ฯลฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	
๑	ถังแก๊ส NGV ขนาด ๙๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	๖	ชุด
๒	ถังแก๊ส NGV ขนาด ๖๐ ลิตร (ทำลายถังตามมาตรฐาน มอก. แล้ว)	๑๐	ชุด
๓	ไดชาร์ทแอร์ Doowan	๒	เครื่อง
๔	ไดชาร์ทเครื่องยนต์	๓	เครื่อง
๕	หม้อลมเบรกหลัง	๒๕	ลูก
๖	แหนบล้อหน้า	๒	ตั้บ
๗	แหนบล้อหลัง	๑๒	ตั้บ
๘	ถังเปล่าใช้แล้ว ๒๐๐ ลิตร	๑๐๐	ใบ

โดยกำหนดรับเอกสารและดูพัสดุได้ที่งานคลังอะไหล่ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บริษัทขนส่ง จำกัด สาขารังสิต เลขที่ ๔๘/๒๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ห้อง ๓๐๒ ชั้น ๓ งานจัดหาอะไหล่ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดขยายทอดตลาดในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยื่นเอกสารภายในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ อาคารจัดการรังสิต เลขที่ ๔๘/๒๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๐.๔๐ น.

เงื่อนไขในการประมูลขยายทอดตลาดมีดังนี้

๑. การประมูลพัสดุขำรุคและเสื่อมสภาพในครั้งนี้ จะทำการประมูลโดยการเขียนเสนอราคา ในแบบฟอร์มประมูล โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ๑ ครั้ง และหากไม่ได้ผลดีจะประมูลต่อด้วยวาจา ๑ ครั้ง ต่อหน้า คณะกรรมการขยายทอดตลาดของ บริษัทขนส่ง จำกัด ตามวันและเวลาที่กำหนด

๒. การเข้าสู้ราคาในครั้งนี้ ผู้สู้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ อย่างหนึ่งอย่างใดมาแสดงในวันขยายทอดตลาดด้วย และในกรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่า เข้าสู้ราคาในนามตนเอง

/๓. ผู้ประมูล

๓. ผู้ประมูลจะต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่ประมูลได้ เงินมัดจำดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงิน ๒๕% ตามข้อ ๕ , สำหรับผู้ที่ประมูลไม่ได้ จะคืนเงินวางมัดจำให้ภายในวันเดียวกัน

๔. ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางเงินสดไว้ร้อยละ ๒๕% ของราคาที่ได้ประมูลได้ภายในวันเดียวกัน ไม่เกินเวลา ๑๕.๓๐ น. ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประมูลได้รับทราบแล้ว เป็นเช็คเชิยร์เช็ค หรือเช็คที่ธนาคารให้การรับรอง หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด จะริบเงินมัดจำและหากประกาศขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

๕. การตัดสินใจซื้อขายในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุ จะมีการตัดสินใจจากราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ แล้วนำเสนอชื่อผู้ประมูลได้ และราคาสูงสุดในการประมูลขายทอดตลาดเสนอขอความเห็นชอบจากบริษัท ขนส่ง จำกัด ต่อไป

๖. หลังจากผู้ประมูลราคาได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วต้องรับพัสดุไปจากบริษัทขนส่ง จำกัด ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินและรับทราบผลการอนุมัติ หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัท ขนส่ง จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น และคิดค่าฝากพัสดุกองละ ๒๐๐.- บาท/วัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันทำการ หากไม่มารับพัสดุภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทขนส่ง จำกัด จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าพัสดุที่จ่ายแล้วทั้งหมด และบริษัทขนส่ง จำกัด จะตัดสิทธิการเข้าประมูลในคราวต่อไปด้วย

๗. ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าการประมูลได้ดำเนินการโดยไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือมีการสมยอมในการสุ้ราคาบริษัทขนส่ง จำกัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้เสียในเวลาใด ๆ ก็ได้

๘. การตัดสินใจซื้อขายข้อความในเงื่อนไขการขายทอดตลาดใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดตัดสินและถือเป็นที่สุด

๙. ผู้ประมูลจะต้องดูพัสดุที่จะขายให้เรียบร้อยก่อนการเสนอราคา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานจัดหาอะไหล่ กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ อาคารจัดการ เลขที่ ๔๘/๒๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๐๑-๒๓๓๓ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.transport.co.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

(นายพนรัตน์ การณยะวนิช)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

สั่งการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่